

..โอภาสกรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เช้าวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559..วันสิ้นปี..

..ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย การหมุนเวียนตามวัฏสงสารแล้ว วันนี้ตามหลักแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันสิ้นปี พรุ่งนี้ปีใหม่ก็จะมาถึง ก็ให้พวกเราอ่อนน้อมระลึกถึงว่าชีวิตของพวกเรานี้ดำเนินมาได้ตลอดรอดฝั่งมาจนถึงวันนี้ได้ก็นับว่าเป็นความโชคดี แต่ก็มีผู้ที่ล่วงลับดับจากพวกเราไปหลายคน บางคนก็ไม่ได้ทันสร้างกุศลคุณงามความดี ก็หมดไปตามสังขารร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะธรรม เหตุฉะนั้นร่างกายของคนเรานี้ก็แสนยากแสนลำบากในการดูแลรักษาเพื่อที่จะให้มีอายุยืนยาวนาน ถ้าหากบุคคลใดได้พยายามรักษาศีล สิลข้อปาณาตวัตนนี้ได้ดีแล้ว ไม่เบียดเบียนทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ไม่ทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันก็จะทำให้ชีวิตของบุคคลนั้น มาเกิดในชาติใดภพใด ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวนาน เป็นอานิสงส์ของผลบุญที่ได้ทำเอาไว้ ได้รักษาศีลเอาไว้เป็นบุญกุศล เหมือนหลวงปู่จันทร์ศรีวิฑโฑฐสมภรณ์ก็ดี ท่านได้มีอายุยืนถึง 105 ปี ก็เรียกว่าท่านใดรักษาศีล ข้อที่ 1 ได้สมบูรณ์ดีถึงมีอายุยืน ทั้งนี้อายุไขของบุคคลที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วนี้ อยู่ได้ด้วยอำนาจของคุณงามความดีที่เราได้รักษาเอาไว้ ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ก็เลยทำให้เป็นผู้มีอายุยืน อันนี้แหละจึงอยากให้เราได้พากันรักษาศีล รักษาศีลเอาไว้ เนื่องในวันสิ้นปีนี้พวกเรา ก็ได้ทำคุณงามความดี ปีต่อไปเริ่มปีใหม่ พวกเราก็จะได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ต่อไปเรื่อยๆ ก็ทำให้ชีวิตนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็จะสมบูรณ์ เพราะได้ทำบุญทำทานการกุศลสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองได้ ก็เรียกว่าชีวิตนี้มีกำไร เป็นชีวิตที่มีโชคดี ชีวิตที่โชคดีอยู่ที่ไปถึงปีใหม่ที่พรุ่งนี้จะมาถึง

..ดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกคนอ่อนน้อมระลึกถึงชีวิตของเรานี้ที่ผ่านมาได้ ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่มีความโชคดีอยู่ทุกคนบ้านใดเมืองใดประเทศไหนที่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ถ้าเขาไม่รู้จักรักษาศีล 5 ศีล 8 อย่างพวกเรานั้น เขาไปรักอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของเขา เป็นเรื่องของชาวโลกที่ได้เกิดมาร่วมโลกกัน ถ้าเขาได้ศึกษาพระพุทธศาสนาเหมือนพวกเรา ก็จะภูมิใจในชีวิตที่ยังมีอยู่ เพราะชีวิตที่มีอยู่นี้ได้มีกำไร ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้ได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ เป็นชีวิตที่มีคุณค่าที่สุด เหตุฉะนั้นให้อ่อนน้อมระลึกถึงว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็น โชคลาภอันดี ถ้าเราพิจารณาถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้ บางพวกอยู่ในน้ำก็ดี เป็นปลาเป็นหอยเป็นกุ้ง เป็นปูเป็นอะไรต่างๆ สัตว์ทั้งหลายเขาอาศัยอยู่ในน้ำ เขาก็มีจิตตวิญญานเหมือนกันแต่เขาตกต่ำไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน อยู่บนบกก็มี เป็นได้ทั้งหมดตั้งแต่สัตว์เล็กๆตั้งแต่แมดและปลวกต่างๆ สัตว์ทั้งหลายที่มีสี่ขาที่ดี สองขาที่ดี ขามากก็มี มีขาน้อยก็มี ไม่มีขาก็มี หรือจะมีปีกบินไปเหมือนนกก็ดี เหมือนไก่เหมือนอะไรต่างๆ หรือเป็นหมูหมาเป็ดไก่ช้างม้า โคกระบือ สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เขาตกต่ำเขาไม่ได้เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรา พวกเรานี้ถือว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตสูง ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้แต่ละปีๆแต่ละชาติๆ สร้างสมอบรมบุญบารมีเอาไว้ จึงทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ ได้ทำคุณ

งามความดีด้วย โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ชีวิตที่ดำเนินมาได้ยังไม่ล่วงลับดับตายไป ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะได้ทำ
คุณงามความดีเพิ่มพูนบุญบารมีของตนต่อไปอีก ดังนั้นจึงเรียกว่าให้พวกเราทำคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ทั้ง
ศีล 5 ที่เรารับไปเมื่อคืนนี้ ข้อ 3 นั้นไม่ผิดประเวณีสามีภรรยาของบุคคลผู้ใด ก็อาศัยศีลข้อที่ 3 ที่สมบูรณ์ สามี
ภรรยาก็อยู่เป็นคู่ครองอยู่ด้วยกันด้วยความสงบก็เรียกว่าได้รักษาศีลข้อที่ 3 สมบูรณ์ ข้อที่ 4 นั้นไม่เป็นโจร
เป็นขโมย ถ้าเราเป็น โจรเป็นขโมยแต่ชาติก่อน ก็จะได้มาใช้กรรมในชาตินี้ อยู่ที่ไหนเขาก็มาลักมาขโมยของ
ของเราเอาไปเรื่อยๆ ก็เรียกว่าเราได้รักษาศีลไม่ดีในชาติที่แล้ว เขาจึงได้มาลักเอาสิ่งเอาของของเรา ได้รักษาศีล
ข้อที่ 5 ก็จะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนมีสติปัญญาดีสมบูรณ์ ไม่บ้าใบ้เสียดจริตผิมนุษย์
เหมือนบุคคลที่มาเหล่าเมาเมา มันเสียดสติมีอารมณ์ที่ไม่ดี เพราะน้ำเหล้ามันเปลี่ยนนิสัยทำให้คนล้มเหลวไป
ไม่มีศีลธรรม เหตุฉะนั้นพวกเรานี้ที่มีชีวิตอยู่ ถ้าได้รักษาศีลห้าข้อนี้สมบูรณ์ เมื่อล่วงลับดับไปก็จะไปสู่สุคติ
สู่โลกสวรรค์เป็นอากาศเทวดา ถ้าผู้ใดรักษาศีลได้น้อยๆก็จะไปเกิดในที่ที่ตกต่ำบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์
เหมือนชีวิตของพวกเขา เราบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็มีปานกลาง บางคนก็มีอายุน้อยบางคนก็ทุกข์ยากลำบาก
เหลือเกิน อันนี้ก็เป็นที่ไปตามบุญตามกรรมของตนเองที่ได้สร้างเอาไว้

..เหตุฉะนั้นพวกเราได้รักษาศีลที่สมบูรณ์ไว้แล้วเป็นผู้มีศีล เราก็ได้สมาทานแล้วอย่างสมบูรณ์เหมือน
ที่ผ่านมามีอื่ นั่งอยู่ด้วยกันทุกคนทุกคนนี้ทุกคนก็มีศีล ยังไม่ล่วงเกินศีล ฟังรับมาใหม่ๆ ศีลยังสมบูรณ์อยู่
อาหารการกินก็ดี สิ่งที่จะมาทำบุญทำทานการกุศล ก็ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ได้เป็นโจรเป็นขโมยปล้น
จีเอาปัจจัยของผู้ใดมาทำคุณงามความดี อาหารการกินก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่ เหตุ
ฉะนั้นเมื่อนึกถึงแล้วว่าตนเองเป็นผู้ที่มีศีลแล้ว สมบูรณ์แล้ว อาหารการกินทั้งหลายก็ได้มาโดยศีล ตนเองก็
ตั้งอยู่ในศีลธรรมดี ก็ปลื้มใจในชีวิตนี้ เหตุฉะนั้น ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่อาตมาก็ขออำนาจอวยพร ให้คณะ
ศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย หากมีจุดประสงค์จ้างหมายในสิ่งใดเอาไว้ในใจก็ดี ที่จะดำเนินไปทางหน้าที่ดี ก็
ขอให้อำนาจบุญกุศลคุณงามความดีและคุณพระศรีรัตนตรัยพระแก้วสามประการ อันมีพระพุทธรูปพระธรรม
พระสงฆ์ จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาคณะศรัทธาญาติโยม ไปทางไหนไปทางใดทางเหนือก็ดี ให้อยู่
รอดปลอดภัยมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ..ขอเจริญพร..